

Xin chào

23:41 12/07/2016

Tác giả: Admin

Mấy bữa nay, nói đến 2 tiếng XIN CHÀO là người ta biết ngay vụ linh xình ở huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh.

Chủ quán Xin Chào do chậm làm thủ tục đăng ký kinh doanh mà bị quy tội vi phạm luật hình sự, bị truy tố ra tòa. Ông chủ quán có thể bị bắt giam và dễ dàng nhận án phạt tù, thua thiệt nặng nề về kinh tế. Thấy chuyện không bình thường, báo chí vào cuộc, dư luận lên tiếng phản ứng và bày tỏ sự không đồng tình với cung cách “hình sự hóa” vụ việc của các cơ quan bảo vệ pháp luật huyện Bình Chánh.

Một phóng viên “nổ” trong cuộc họp, khi vụ việc chưa bung bét ra:

- Thưa đồng chí công an, chủ quán Xin Chào làm ăn bậy hầy vậy liệu có bắt giam không?

Đồng chí công an trả lời đĩnh đạc:

- Bây giờ thì chưa, nhưng khi cần thì “gô” mấy hồi (!)

Tại một cuộc họp báo cấp thành phố, một cán bộ công an lại phát ngôn “chấn động”:

- Vụ việc chỉ “nhỏ xíu như cái móng tay” mà sao cứ làm lùm xùm lên, mất thời gian, hao tốn giấy mực!

Một phóng viên ngành bảo vệ pháp luật cự nự lại:

- Lùm xùm cái gì, tốn giấy mực là nghĩa làm sao, truy tố một người, tiêu diệt một mầm móng khởi nghiệp, không thể coi đó là việc nhỏ bằng cái móng tay.

Lời qua tiếng lại, chuyện đến tai lãnh đạo cấp cao. Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh yêu cầu cơ quan công an xem xét ngay vụ việc, xử lý thấu lý đạt tình - đúng pháp luật. Thủ tướng vào cuộc, chỉ đạo Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh và các cơ quan bảo vệ pháp luật Trung ương xem xét đình chỉ vụ án, nếu không đủ căn cứ chủ quán phạm tội. Và kết quả cuối cùng: Chủ quán Xin Chào vô tội. Lẽ đương nhiên, trong vụ việc này, những tập thể và cá nhân có trách nhiệm liên đới phải kiểm điểm nghiêm túc, bị xử lý kỷ luật tùy theo mức độ. Bàn tròn phóng viên - đời và nghề, ONG VỒ VỄ châm chích mấy điều:

- Các cơ quan bảo vệ pháp luật hết sức tinh táo, bất cứ vụ việc nào - dù nhỏ đều phát xuất từ lợi ích, quyền lợi của người dân, đặt mình vào hoàn cảnh của người dân mà xem xét, xử lý. Việc gì

cũng xuất phát từ quyền lợi nhân dân, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, không “hình sự hóa” các vụ việc chỉ mang tính chất hành chính, dân sự.

- Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đã chỉ rõ một trong các nhiệm vụ cấp bách là tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng cho nhà đầu tư, các doanh nghiệp, lực lượng tạo ra của cải cho xã hội. Những lực cản gây khó cho doanh nghiệp, bao gồm cả hoạt động tư pháp, tố tụng cần được tháo gỡ. Vụ việc “hình sự hóa” quán Xin Chào vừa xảy ra tại huyện Bình Chánh là bài học “nóng”.

- Chính phủ là cơ quan điều hành mọi hoạt động của đất nước, không kể lớn hay bé. Vụ việc này, sau khi báo chí lên tiếng, Thủ tướng vào cuộc ngay, chỉ đạo quyết liệt nên mọi việc đã được giải quyết nhanh gọn, rõ ràng, hiệu lực, hiệu quả. Dư luận và nhân dân hoan hô Thủ tướng.

- Báo chí bao giờ cũng là kênh thông tin quan trọng, góp phần thúc đẩy dân chủ hóa xã hội, đấu tranh chống các hiện tượng tiêu cực, bảo vệ lợi ích chính đáng, hợp pháp của người dân. Trong sự kiện này, báo chí đã chủ động thông tin, tạo dư luận xã hội cần thiết để không “hình sự hóa” một vụ án chỉ mang tính chất dân sự. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng nhắc nhở trách nhiệm xã hội của báo chí và những người làm báo, lời dạy của Bác Hồ về báo chí: Báo chí không được đặt mình trên nhân dân, trên lợi ích đất nước. Báo chí có dũng khí, việc gì có lợi cho dân, cho đất nước thì kiên quyết làm, không né tránh. Với vụ án XIN CHÀO, báo chí đã ghi điểm (!).

Chuyện đời, chuyện nghề của người làm báo là vậy. Các nhà báo dũng cảm vào cuộc, không né tránh. Bởi thực thi pháp luật mà thiếu sự phối hợp đồng bộ, vội vã, chủ quan, phiến diện - xen động cơ cá nhân và để “nhóm lợi ích” thao túng vụ việc. Ôi thôi, hậu quả sẽ khôn lường./.

Ong Vò Vẽ

Tạp chí Người Làm Báo số 387 - Tháng 5/2016

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/public/index.php/xin-chao>